



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ จำนวน ๘ ด้าน ประกอบด้วย

๑. ด้านการศึกษา
๒. ด้านสาธารณสุข
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม
๔. ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
๖. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๘. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บัดนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกจำนวน ๒๓๖ แห่ง จึงขอประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

**เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**  
**เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔**

\*\*\*\*\*

**๑. ด้านการศึกษา**

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑	กระบี่	เมืองกระบี่	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	โครงการการสร้างฐานกำลังเยาวชนคนกระบี่ยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต
๒	กำแพงเพชร	คลองลาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสีกกาม	โครงการพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๔	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้	โครงการค่ายลูกเสือเพื่อท้องถิ่น
๕	ชัยนาท	เมืองชัยนาท	เทศบาลเมืองชัยนาท	โครงการการขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
๖	ชัยภูมิ	จัตุรัส	เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๗	ชุมพร	ท่าแซะ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ	โครงการปลูกฝังเด็กปฐมวัยใส่ใจวินัยจราจร
๘	เชียงราย	พาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน	โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Dyned ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
๙	เชียงใหม่	หางดง	เทศบาลตำบลหางดง	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้าน
๑๐	ตรัง	เมืองตรัง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและกิจกรรมเด็ก ๆ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ สุขภาพแข็งแรง
๑๑	นครนายก	ปากพลี	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๒	นครพนม	เมืองนครพนม	เทศบาลเมืองนครพนม	โครงการเก่งกาจ ฉลาดออม โรงเรียนธนาคารเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)

๑. ด้านการศึกษา

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑๓	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	เทศบาลเมืองนราธิวาส	โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
๑๔	ปัตตานี	เมืองปัตตานี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ QAIMt Model)
๑๕	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก	โครงการหนุน้อยลุยสวน
๑๖	พะเยา	เมืองพะเยา	เทศบาลเมืองพะเยา	โครงการ Smart Kids Code
๑๗	พัทลุง	เมืองพัทลุง	เทศบาลเมืองพัทลุง	โครงการจัดทำแบบทดสอบมาตรฐานกลางเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔)
๑๘	พิจิตร	สากเหล็ก	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร	โครงการการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไทร
๑๙	เพชรบุรี	บ้านลาด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด	โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
๒๐	แพร่	ลอง	เทศบาลตำบลห้วยอ้อ	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
๒๑	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	เทศบาลตำบลฉลอง	โครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฉลอง
๒๒	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ๔ (ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา)
๒๓	ยโสธร	เมืองยโสธร	องค์การบริหารส่วนตำบลชั้นใต้ใหญ่	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒๔	ระยอง	เมืองระยอง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
๒๕	ราชบุรี	บ้านโป่ง	เทศบาลตำบลกรับใหญ่	โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)

๑. ด้านการศึกษา

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๒๖	ลำปาง	ห้างฉัตร	เทศบาลตำบลเวียงตาล	โครงการ "สถานศึกษายุคใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไร้ถัง (Zero Waste)"
๒๗	ลำพูน	เมืองลำพูน	เทศบาลเมืองลำพูน	โครงการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๒๘	เลย	นาด้าง	เทศบาลตำบลนาด้าง	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาลนาด้าง
๒๙	สตูล	เมืองสตูล	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง ๖
๓๐	สุโขทัย	สวรรคโลก	เทศบาลตำบลในเมือง	โครงการส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเมือง
๓๑	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	โครงการสานฝันต้นกล้าสู่นักกีฬาอาชีพ
๓๒	สุราษฎร์ธานี	ท่าฉาง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็ก ๒-๕ ปี (ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓๓	อ่างทอง	โพธิ์ทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
๓๔	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง	โครงการ "ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา" องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
๓๕	อุทัยธานี	ลานสัก	องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก	โครงการการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
๓๖	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	เทศบาลนครอุบลราชธานี	โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

## ๒. ด้านสาธารณสุข

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลวังศาลา	โครงการวังศาลาพร้อม ด้านโควิด พิชิตสุขภาพ ปี ๒๕๖๔
๒	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	โครงการแกนนำสร้างสรรค์ นำสู่ความเป็นเลิศ ระดับสากลด้านการบริการด้านเอดส์และวัณโรค
๓	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	โครงการพัฒนาระบบการบริหารสาธารณสุขของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเพื่อการเข้าถึงสิทธิ เบิกจ่ายตรงและครอบคลุมทุกสิทธิ
๔	ขอนแก่น	บ้านไผ่	เทศบาลเมืองบ้านไผ่	โครงการรักษากันพัฒนาเมืองไผ่ รวมพลังตื่นรู้ ด้านภัยโควิด
๕	ชัยนาท	หันคา	เทศบาลตำบลห้วยงู	โครงการหุ่นยนต์ดินสอดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่บ้านในตำบลห้วยงู ประจำปี ๒๕๖๓
๖	ชัยภูมิ	หนองบัวระเหว	เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว	โครงการการบริหารจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาดสด
๗	ชุมพร	หลังสวน	เทศบาลตำบลท่ามะปลา	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
๘	นครนายก	เมืองนครนายก	องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
๙	นครปฐม	บางเลน	องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐	น่าน	เมืองน่าน	องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน	โครงการลานวิชาการ รวมพลคนรักสุขภาพตามวิถีชุมชนตำบลสะเนียน ปี ๕
๑๑	พะเยา	ภูซาง	เทศบาลตำบลสบง	โครงการพลังชุมชนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
๑๒	พัทลุง	เขาชัยสน	เทศบาลตำบลเขาชัยสน	โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอดเชิงรุก
๑๓	พิจิตร	เมืองพิจิตร	เทศบาลเมืองพิจิตร	โครงการจุด Check-in สุขภาพในชุมชนเมืองพิจิตร
๑๔	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	โครงการการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๒. ด้านสาธารณสุข

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑๕	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	เทศบาลตำบลแม่ยวม	โครงการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๑๖	ยโสธร	คำเขื่อนแก้ว	องค์การบริหารส่วนตำบล ลุมพุก	โครงการก่อสร้างระบบบำบัด สิ่งปฏิกูล บ่อเกรอะ - บ่อซึม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
๑๗	ยะลา	เมืองยะลา	เทศบาลนครยะลา	โครงการ "ยะลาโมเดล" ต้นแบบระดับเมืองรับมือ โควิด- 19
๑๘	ร้อยเอ็ด	อาจสามารถ	องค์การบริหารส่วนตำบล ชีเหล็ก	โครงการนวัตกรรมที่นอนลมเพื่อป้องกันแผลกด ทับจากถุงน้ำยาล้างไต
๑๙	ระนอง	เมืองระนอง	เทศบาลตำบลราชกรูด	โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) เทศบาลตำบลราชกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๐	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	โครงการจิตอาสาดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิง หลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
๒๑	ลพบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว	โครงการวัด บ้าน โรงเรียนสะอาด อนามัยดี มีคุณธรรมเสริม เพิ่มพูนทรัพย์
๒๒	ลำปาง	เกาะคา	เทศบาลตำบลลำปางหลวง	โครงการ "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง"
๒๓	ลำพูน	เมืองลำพูน	เทศบาลตำบลป่าสัก	โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ ส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ในยุคโควิด- 19
๒๔	เลย	เมืองเลย	เทศบาลเมืองเลย	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคโควิด- 19 ในเขตเมืองแบบบูรณาการ
๒๕	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	โครงการ "เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยพันธุ์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ"
๒๖	สกลนคร	เมืองสกลนคร	เทศบาลนครสกลนคร	โครงการเด็กสกลฯ สายตาดี ชีวิตมีสุข ปีงบประมาณ๒๕๖๔
๒๗	สระแก้ว	คลองหาด	เทศบาลตำบลคลองหาด	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในเขตพื้นที่ตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบล คลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๒. ด้านสาธารณสุข

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๒๘	สระบุรี	แก่งคอย	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ	โครงการคลินิกชุมชนตำบลท่าคล้อ
๒๙	สุโขทัย	เมืองสุโขทัย	เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	โครงการความภูมิใจในระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
๓๐	สุรินทร์	ท่าตูม	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก	โครงการพัฒนาหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๓๑	อ่างทอง	โพธิ์ทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๓๒	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	เทศบาลตำบลน้ำปลีก	โครงการ Clean Zone for COVID-19 เทศบาลตำบลน้ำปลีก
๓๓	อุดรธานี	เพ็ญ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่	โครงการโรงพยาบาลมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓๔	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	เทศบาลตำบลหาดทอง	โครงการคลินิกครอบครัวอบอุ่น โรงพยาบาลใกล้บ้านสถานีอนามัยใกล้เคียง เทศบาลตำบลหาดทอง

๓. ด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑	กระบี่	เมืองกระบี่	เทศบาลเมืองกระบี่	โครงการปลูกต้นไม้ สร้างป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองกระบี่ยั่งยืน
๒	กาฬสินธุ์	ท่าคันโท	เทศบาลตำบลดงสมบูรณ	โครงการธนาคารคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตำบลดงสมบูรณ
๓	กำแพงเพชร	ขามเฒ่า	องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
๔	ขอนแก่น	อุบลรัตน์	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง	โครงการขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕	ชลบุรี	พนัสนิคม	เทศบาลตำบลกุฎโง้ง	โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
๖	เชียงราย	ป่าแดด	เทศบาลตำบลป่าแฉะ	โครงการตำบลจัดการขยะสร้างสุขภาวะชุมชน (กิจกรรมการพัฒนากระบวนการจัดการขยะทั่วไปสู่การเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๗	ตรัง	กันตัง	เทศบาลเมืองกันตัง	โครงการกันตังยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง
๘	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	เทศบาลนครนครสวรรค์	โครงการผันน้ำจากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเข้าสู่อุทยานสวรรค์ - คลองฉนวนชนวนรักษ์ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก
๙	นนทบุรี	ปากเกร็ด	เทศบาลนครปากเกร็ด	โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงจากฝุ่นควัน PM ๒.๕ รายงานผลแบบเรียลไทม์
๑๐	น่าน	เมืองน่าน	เทศบาลเมืองน่าน	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
๑๑	ปราจีนบุรี	ศรีมหาโพธิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการจัดการปัญหาน้ำเสียแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑๒	พระนครศรีอยุธยา	เสนา	เทศบาลตำบลหัวเวียง	โครงการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเทศบาลตำบลหัวเวียง
๑๓	พะเยา	แม่ใจ	เทศบาลตำบลศรีถ้อย	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน
๑๔	พังงา	เมืองพังงา	เทศบาลเมืองพังงา	โครงการกิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน



๓. ด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑๕	พิจิตร	สามง่าม	องค์การบริหารส่วนตำบล รังนก	โครงการรณรงค์โมเดล การบูรณาการบริหารจัดการ น้ำกิจกรรมการจัดทำแผนที่ทางเดินน้ำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๖	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบล นาพันสาม	โครงการนวัตกรรมแปรรูปขยะเปลือกไข่
๑๗	มุกดาหาร	คำชะอี	องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านซ่ง	โครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
๑๘	ยโสธร	เมืองยโสธร	เทศบาลเมืองยโสธร	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน โดยเน้นการมีส่วน ร่วมของประชาชน เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
๑๙	ยะลา	เมืองยะลา	องค์การบริหารส่วนตำบล ยะลา	โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาเขายาลอ
๒๐	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	โครงการการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
๒๑	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลตำบลทับมา	โครงการ Waste Wow Thapma Tourism & Health สู่เมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๒๒	ลพบุรี	ชัยบาดาล	องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงค่อม	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ม่วงค่อม
๒๓	ลำปาง	เกาะคา	เทศบาลตำบลเกาะคา	โครงการ "การบริหารและจัดการพลังงานในชุมชน สู่เมืองต้นแบบพลังงานทดแทน"
๒๔	ลำพูน	ลี้	เทศบาลตำบลวังดิน	โครงการขยะสร้างมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ ชุมชน Waste for share
๒๕	เลย	วังสะพุง	เทศบาลเมืองวังสะพุง	โครงการศีลธรรมกำจัดขยะ
๒๖	ศรีสะเกษ	กันทรารมย์	องค์การบริหารส่วนตำบล จาน	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.) เสริมสร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม ปกป้องพันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๗	สงขลา	เมืองสงขลา	เทศบาลนครสงขลา	โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลนครสงขลา
๒๘	สตูล	ละงู	เทศบาลตำบลกำแพง	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีมี ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
๒๙	สมุทรสงคราม	บางคนที	องค์การบริหารส่วนตำบล บางคนที	โครงการกิจกรรมลงแขกกลอง

๓. ด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๓๐	สิงห์บุรี	ค่ายบางระจัน	องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล	โครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
๓๑	สุพรรณบุรี	ดอนเจดีย์	เทศบาลตำบลดอนเจดีย์	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) สู่การบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี
๓๒	สุรินทร์	ปราสาท	เทศบาลตำบลกันตวจระมวล	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๓๓	อำนาจเจริญ	ปทุมราชวงศา	เทศบาลตำบลห้วย	โครงการหมู่บ้านจัดการขยะ "อำนาจเจริญเมืองสะอาด"
๓๔	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง	โครงการนวัตกรรมเครื่องกำจัดเศษอาหารในครัวเรือนด้วยระบบพลังงานทดแทนแบบ ๒ in ๑

๔. ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบล หนองห้าง	โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้ไทหนองห้าง
๒	กำแพงเพชร	บึงสามัคคี	เทศบาลตำบลระหาน	โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดทุ่งสนุนรัตนาราม
๓	ตราด	แหลมงอบ	เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว	โครงการจัดงานประเพณีการแข่งขันพายเรือ ด้วยลำไม้ไผ่
๔	นครพนม	ท่าอุเทน	องค์การบริหารส่วนตำบล โนนตาล	โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโนนตาล
๕	นครศรีธรรมราช	ทุ่งสง	เทศบาลเมืองทุ่งสง	โครงการตลาดวัฒนธรรม : ตลาดชุมชนทางทุ่งสง
๖	นครสวรรค์	ท่าตะโก	เทศบาลตำบลท่าตะโก	โครงการอนุรักษ์ศิลปะและเผยแพร่เอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น
๗	บุรีรัมย์	แคนดง	เทศบาลตำบลแคนดง	โครงการปราชญ์บ้านภูมิเมืองแคนดง
๘	ปราจีนบุรี	ศรีมหาโพธิ์	องค์การบริหารส่วนตำบล ดงกระทงยาม	โครงการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน ดงกระทงยาม
๙	พะเยา	จุน	เทศบาลตำบลจุน	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐	พังงา	ท้ายเหมือง	องค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายเหมือง	โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สถานศึกษา
๑๑	เพชรบูรณ์	วิเชียรบุรี	เทศบาลตำบลห้วย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชน และท้องถิ่นกิจกรรมส่งเสริมการทอผ้าไทย
๑๒	แพร่	เมืองแพร่	องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ	โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่
๑๓	ยโสธร	มหาชนะชัย	องค์การบริหารส่วนตำบล บึงแก	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ไฟโหมงเมง เพื่อเป็น พุทธบูชาประเพณีออกพรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑๔	ยะลา	เมืองยะลา	เทศบาลตำบลท่าสาป	โครงการศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เทศบาลตำบล ท่าสาป
๑๕	ลำพูน	เมืองลำพูน	เทศบาลตำบลต้นธง	โครงการประเพณีลอยโคมต
๑๖	สระบุรี	เสาไห้	องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงงาม	โครงการสืบสานประเพณีทำบุญข้าวห่อ
๑๗	อ่างทอง	ป่าโมก	องค์การบริหารส่วนตำบล นรสิงห์	โครงการวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๔. ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑๘	อำนาจเจริญ	ลืออำนาจ	เทศบาลตำบลเปือย	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม "ตักบาตรเสาร์แรก"
๑๙	อุทัยธานี	บ้านไร่	องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแห้ง	โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลห้วยแห้ง

๕. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต	โครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบึงทับแรต
๒	ขอนแก่น	ชนบท	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง	โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาดำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
๓	ชัยนาท	สรรพยา	เทศบาลตำบลสรรพยา	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔
๔	ตรัง	สิเกา	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การตลาดที่ยั่งยืน
๕	ตราด	แหลมงอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่	โครงการก่อสร้างจุดชมวิว (เขาวงเวียน)
๖	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	เทศบาลตำบลเกาะเพชร	โครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรและประมง อีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์สำหรับเกษตรกรในพื้นที่โซนน้ำเค็ม ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๗	พระนครศรีอยุธยา	มหาราช	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงลึกระดับชุมชน
๘	พัทลุง	เขาชัยสน	เทศบาลตำบลโคกม่วง	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
๙	ยโสธร	มหาชนะชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หลักสูตร การสานกระติบข้าว
๑๐	ยะลา	เมืองยะลา	องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลลำพะยา กิจกรรมฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้ในการใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน (TYC ชุมชนลำพะยา)
๑๑	ระยอง	นิคมพัฒนา	เทศบาลตำบลมาบตา	โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง
๑๒	ลพบุรี	ชัยบาดาล	องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว	โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร
๑๓	ลำปาง	เกาะคา	เทศบาลตำบลไหล่หิน	โครงการทองคำซังกิโล (เปลี่ยนไร้ค่าให้มีค่า)

๕. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑๔	ลำพูน	ลี้	เทศบาลตำบลแม่ตื่น	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช
๑๕	เลย	เชียงคาน	เทศบาลตำบลเชียงคาน	โครงการยกระดับการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดป่าใต้
๑๖	ศรีสะเกษ	ไพรบึง	องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ประชาชน กิจกรรมการปักเสื่อลายพื้นเมือง การแสวเสื่อท้องถิ่น
๑๗	สงขลา	รัตภูมิ	เทศบาลตำบลกำแพงเพชร	โครงการอัตลักษณ์ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น สู่นนคนเดิน
๑๘	สุโขทัย	สวรรคโลก	เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง	โครงการสร้างทักษะอาชีพเมืองบางขลังโดยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
๑๙	สุพรรณบุรี	อู่ทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย	โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
๒๐	สุรินทร์	จอมพระ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท	โครงการพัฒนาเกษตรกรในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
๒๑	อำนาจเจริญ	ขามมวน	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร	โครงการส่งเสริมและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
๒๒	อุทัยธานี	บ้านไร่	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

๖. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑	กระบี่	เมืองกระบี่	องค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย	โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยขององค์การบริหาร ส่วนตำบลไสไทยห่วงใยประชาชน
๒	ขอนแก่น	พล	เทศบาลเมืองเมืองพล	โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
๓	เชียงราย	แม่สาย	เทศบาลตำบลแม่สาย มิตรภาพ	โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุกิจกรรมสร้างความปลอดภัย ทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔	ตรัง	กันตัง	องค์การบริหารส่วนตำบล บางหมาก	โครงการสนับสนุนกิจการหรือ การดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก
๕	นครนายก	บ้านนา	องค์การบริหารส่วนตำบล ทองหลาง	โครงการการช่วยเหลือเหตุวาทภัย หมู่ที่ ๕ บ้านคลอง ๒๙ ตำบลทองหลาง
๖	นครราชสีมา	พิมาย	องค์การบริหารส่วนตำบล โบลส์	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๘ แห่ง
๗	นครศรีธรรมราช	เมือง นครศรีธรรมราช	องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าซัก	โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัย รั้ววินัย ใส่ใจจราจร (ท่าซักโมเดล)
๘	น่าน	เวียงสา	เทศบาลตำบลเวียงสา	โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (น้ำท่วม) โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง
๙	บึงกาฬ	เซกา	เทศบาลตำบลบึงไฮ	โครงการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดีเด่น
๑๐	พะเยา	เมืองพะเยา	เทศบาลตำบลแม่กา	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในตำบลแม่กา
๑๑	พิจิตร	ทับคล้อ	เทศบาลตำบลทับคล้อ	โครงการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง และป้องกันอัคคีภัย
๑๒	พิษณุโลก	นครไทย	เทศบาลตำบลนครไทย	โครงการสายตรวจนักปั่น
๑๓	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบล ธงชัย	โครงการฝึกอบรมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ตำบลธงชัย (โรคล้มปี่ สกิน)
๑๔	แพร่	หนองม่วงไข่	เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง
๑๕	มหาสารคาม	วาปีปทุม	เทศบาลตำบลวาปีปทุม	โครงการจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติเบื้องต้นประจำชุมชน
๑๖	ยโสธร	เมืองยโสธร	เทศบาลตำบลเดิด	โครงการการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑๗	ยะลา	เมืองยะลา	องค์การบริหารส่วนตำบล ตาเซะ	โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกอบรมพหนีไฟ
๑๘	ร้อยเอ็ด	สุวรรณภูมิ	เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

๖. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑๙	ระนอง	กระบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง	โครงการเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๐	ระยอง	ปลวกแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร	โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค
๒๑	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	เทศบาลเมืองเขาสยามยอ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งพื้นที่เทศบาลเมืองเขาสยามยอ (โครงการแก้มลิง ขุดลอกคลองเครือข่ายแก้ไขปัญหาน้ำท่วม)
๒๒	ลำพูน	เมืองลำพูน	เทศบาลตำบลอุโมงค์	โครงการนวัตกรรมศูนย์นิรภัยทางไกลอุบัติเหตุ โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช และปรับปรุงสภาพแวดล้อมแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำ สาธารณภัยในตำบลอุโมงค์
๒๓	เลย	เมืองเลย	เทศบาลตำบลนาอ้อ	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
๒๔	สระบุรี	วังม่วง	เทศบาลตำบลแสงพัน	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลแสงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
๒๕	สุโขทัย	ทุ่งเสลี่ยม	เทศบาลตำบลกลางดง	โครงการชุดปฏิบัติการพิเศษกลางดง ๒๔ ชั่วโมง
๒๖	สุรินทร์	ปราสาท	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร	โครงการบทบาทจิตอาสาภัยพิบัติต่อการจัดการสาธารณภัย
๒๗	อุทัยธานี	หนองขาหย่าง	เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง	โครงการการจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลหนองขาหย่าง
๒๘	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	โครงการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนเทศบาล



๗. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑	กระบี่	ปลายพระยา	เทศบาลตำบลปลายพระยา	โครงการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาวะเทศบาลตำบลปลายพระยา
๒	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	เทศบาลตำบลหนองลาน	โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน
๓	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	เทศบาลตำบลช่องลม	โครงการระบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์ ๕๐. ๕ก. โดยใช้ข้อมูลตำบล: TCNAP เป็นฐาน
๔	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	เทศบาลนครขอนแก่น	โครงการนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care Digital Innovation)
๕	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	เทศบาลเมืองแสนสุข	โครงการการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐานภายใต้ความร่วมมือของสหวิชาชีพ
๖	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	เทศบาลตำบลหนองบัวแดง	โครงการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยชุมชนท้องถิ่น
๗	ชุมพร	สวี	องค์การบริหารส่วนตำบลครน	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครน
๘	ชุมพร	หลังสวน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ
๙	เชียงราย	เมืองเชียงราย	เทศบาลนครเชียงราย	โครงการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย
๑๐	เชียงใหม่	ฮอด	เทศบาลตำบลท่าข้าม	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อย่างมีความสุข
๑๑	ตรัง	วังวิเศษ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ	โครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวังวิเศษ
๑๒	ตราด	บ่อไร่	องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล	โครงการชมรมคนด่านชุมพลไม่ทอดทิ้งกัน
๑๓	นครพนม	นาหว้า	องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ "หลักสูตรการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน"
๑๔	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	เทศบาลตำบลหัวไทร	โครงการนวัตกรรมจิตอาสาข้างบ้าน
๑๕	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล	โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสระทะเล
๑๖	นราธิวาส	สุโหงโกลก	เทศบาลเมืองสุโหงโกลก	โครงการศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ
๑๗	บึงกาฬ	บึงโขงหลง	เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
๑๘	บุรีรัมย์	โนนดินแดง	เทศบาลตำบลโนนดินแดง	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๑๙	พะเยา	ปง	เทศบาลตำบลมิม	โครงการระบบบริการ 6G3S

๗. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๒๐	พังงา	ตะกั่วป่า	เทศบาลตำบลบางนายสี	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
๒๑	พัทลุง	เขาชัยสน	องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลควนขนุน
๒๒	พิจิตร	วชิรบำรุง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้ป่วยเอดส์ ตำบลบ้านนา
๒๓	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	เทศบาลนครพิษณุโลก	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
๒๔	เพชรบุรี	ท่ายาง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (สร้างสุข) ตำบลบ้านในดง
๒๕	แพร่	เด่นชัย	เทศบาลตำบลแม่จั่ว	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลแม่จั่ว
๒๖	มุกดาหาร	หนองสูง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง	โครงการการพัฒนาผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
๒๗	แม่ฮ่องสอน	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
๒๘	ยโสธร	กุดชุม	เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา	โครงการวิทยาลัยสร้างสุขผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
๒๙	ร้อยเอ็ด	จตุรพักตรพิมาน	องค์การบริหารส่วนตำบลอึ่งอึ่ง	โครงการผู้สูงอายุตำบลอึ่งอึ่งสุขภาพดีชีวิตมีสุข
๓๐	ระนอง	กระบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลมะมู	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
๓๑	ระยอง	แกลง	เทศบาลตำบลปากน้ำประแส	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ "แก่อายุมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ"
๓๒	ราชบุรี	จอมบึง	เทศบาลเมืองจอมพล	โครงการส่งเสริม ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๓๓	ลำพูน	เวียงหนองล่อง	เทศบาลตำบลหนองล่อง	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหนองล่อง
๓๔	เลย	ภูเรือ	เทศบาลตำบลภูเรือ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลภูเรือ
๓๕	ศรีสะเกษ	ยางชุมน้อย	เทศบาลตำบลยางชุมน้อย	โครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำผู้สูงอายุ
๓๖	สงขลา	สะบ้าย้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา	โครงการนวัตกรรม คนค้นหาไม่ทอดทิ้งกัน
๓๗	สระแก้ว	วังน้ำเย็น	เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

๗. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๓๘	สุโขทัย	เมืองสุโขทัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน (กลุ่มผู้สูงอายุ)
๓๙	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาสาร	เทศบาลตำบลพรุพี	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรุพีและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุ ภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔๐	สุรินทร์	ท่าตูม	เทศบาลตำบลท่าตูม	โครงการผู้สูงอายุแจ่มใส หัวใจสุขภาพ
๔๑	อำนาจเจริญ	เสนางคนิคม	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
๔๒	อุตรดิตถ์	พิชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม	โครงการห้องเรียนภูมิปัญญา
๔๓	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	เทศบาลตำบลแสนสุข	โครงการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

๘. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑	กระบี่	เขาพนม	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายใต้การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในตำบลเขาดิน)
๒	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	เทศบาลตำบลพระแท่น	โครงการสภาประชาคมเทศบาลตำบลพระแท่น
๓	กาฬสินธุ์	ร่องคำ	เทศบาลตำบลร่องคำ	โครงการร่องคำเมืองน่าอยู่ (Clean Green and Happiness Society)
๔	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์	โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ประจำปี ๒๕๖๔
๕	ชลบุรี	พนัสนิคม	เทศบาลเมืองพนัสนิคม	โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคม
๖	ชุมพร	ท่าแซะ	องค์การบริหารส่วนตำบลรับร้อ	โครงการประชาคมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย
๗	เชียงใหม่	แม่แจ่ม	องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก	โครงการจัดการขยะชุมชนบ้านป่าผึ้ง
๘	นครพนม	ธาตุพนม	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์	โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
๙	น่าน	ปัว	เทศบาลตำบลศิลาแลง	โครงการสานพลังชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๑๐	พัทลุง	ควนขนุน	เทศบาลตำบลควนขนุน	โครงการกลยุทธ์ผ้าวิภฤต ตลาดติดดาว
๑๑	พิษณุโลก	เนินมะปราง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุ่มชีเหล็ก	โครงการ Smart Bannoi
๑๒	แพร่	เมืองแพร่	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	โครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ (แบบพึ่งพาตนเอง)
๑๓	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน
๑๔	ยโสธร	ไทยเจริญ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ	โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๑๕	ระยอง	บ้านค่าย	องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว
๑๖	ลำพูน	ลี้	เทศบาลตำบลป่าไผ่	โครงการ Safe Zone Safe คนทุกวัย
๑๗	เลย	ท่าลี่	เทศบาลตำบลท่าลี่	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
๑๘	ศรีสะเกษ	ไพรบึง	เทศบาลตำบลไพรบึง	โครงการสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไพรบึง (กองทุนออมวันละบาท)

๘. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑๙	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	เทศบาลตำบลเค็งใหญ่	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๐	อุตรดิตถ์	พิชัย	องค์การบริหารส่วนตำบล คอรุม	โครงการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งโดยการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาเกษตรปลอดภัย โดยภาคประชาสังคม